

ข่าวการประชุมติดตามงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ

อพ.สธ. – ตชด.

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก. ตชด. ชั้น ๗ บข.ตชด. พล.ต.ท. อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ ในรูปแบบ video conference ของทุกกองกำกับการในแต่ละภูมิภาค นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รอง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – ตชด. ร่วมประชุมให้แนวทางการดำเนินงานสนอง พระราชดำริ อพ.สธ.

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- ตชด. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วม สนองพระราชดำริ อพ.สธ. ตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ซึ่งดำเนินงานรักษา ทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาวิชาการผ้าพื้นเมือง อาเซียน ปี ๒๕๕๘ โดยมหาวิทยาลัยพายัพเป็นเจ้าภาพ และงานประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ทาง อพ.สธ. ได้ชี้แจงที่ประชุม ในเรื่องการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในประเด็น กรอบการสร้างจิตสำนึก การสนอง พระราชดำริของทางโรงเรียน ตชด. แต่ละแห่ง ทางโรงเรียนในฐานะผู้ปฏิบัติสนองพระราชดำริใน กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สำหรับส่วนกลางเป็นงาน ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ตชด. เป็นงานสนองพระราชดำริในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประธานมอบนโยบาย และสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ตชด. ประชุมหารือ ในภายหลังจากการประชุมในวันนี้เพื่อตั้งคณะทำงาน และจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณให้ชัดเจน ทั้งนี้ทาง ตชด. ได้ดำเนินงานสำรวจและขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ในพื้นที่กองกำกับการ และโรงเรียน ตชด. ไว้หลายส่วน แต่ยังขาดความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งทาง อพ.สธ. มีหน่วยงาน ร่วมสนองพระราชดำริ เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น สามารถที่จะช่วยเหลือในด้านวิชาการได้ ที่สำคัญ ทาง ตชด. ควรตั้งคณะทำงานก่อน ซึ่งคงต้องมีการหารือในรายละเอียดในคณะทำงานต่อไป

ประมวลภาพการประชุม

